

Hội thi Tin học khối Cán bộ, Công chức trẻ Toàn quốc lần III tại DTU

Từ ngày 11 - 12/10/2015, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thi Tin học khối Cán bộ, Công chức trẻ Toàn quốc lần III tại Đại học Duy Tân. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ hướng tới phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.



Ban Tổ chức Hội thi tặng quà Lưu niệm cho Đại học Duy Tân

125 cán bộ, công chức trẻ đến từ 32 tỉnh, thành và 8 bộ, ban, ngành Trung ương đã tham gia Hội thi. Sự đầu tư đồng bộ và hiện đại với hơn 1.200 máy tính (trên 150 laptop) cho công tác nghiên cứu và đào tạo, Đại học Duy Tân đã giúp các thí sinh tham dự Hội thi có thể hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Các thí sinh đã tranh tài ở nhiều phần thi như: Thi cá nhân, Thi tập thể và Thi sáng tạo. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Hội thi kết thúc với 99 giải thưởng được trao. Trong đó có 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 29 giải Ba và 48 giải Khuyến khích đã được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất. Giải Toàn đoàn được trao cho Đoàn Bộ Tài Chính với giải Nhất, giải Nhì thuộc về Đoàn Bắc Ninh và giải Ba thuộc về Đoàn Hà Nội và Đoàn Đà Nẵng.



Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: “*Lực lượng cán bộ, công chức trẻ có vai trò rất quan trọng trong các cơ quan, ban ngành. Ứng dụng tin học vào trong công việc sẽ giúp các bạn nâng cao được chất lượng của công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trở về đơn vị công tác, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phát huy tư duy sáng tạo của mình, đóng góp thêm nhiều ý tưởng và giải pháp hay để mang lại hiệu quả cao cho công việc, đồng thời hỗ trợ cũng như giúp đồng nghiệp của mình cùng phát triển. Năm nay, Hội thi được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp và mến khách. Lãnh đạo Thành phố đã dành sự quan tâm, ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho Hội thi. Đặc biệt, thực sự cảm ơn Đại học Duy Tân đã có những chuẩn bị chu đáo, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về điều kiện kỹ thuật và cơ sở vật chất để cuộc thi được diễn ra thành công tốt đẹp.*”

(Truyền Thông)